

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Bình An để nghe báo cáo kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; đề xuất danh mục đầu tư gắn với các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 12/4/2023, đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với UBND xã Bình An để nghe báo cáo kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, đề xuất danh mục đầu tư gắn với các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình An.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Bình An báo cáo, đề xuất các nội dung có liên quan; ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần dự họp; đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Theo báo cáo của UBND xã Bình An, đến thời điểm hiện tại, xã Bình An đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Còn lại 07 tiêu chí chưa đạt (*Tiêu chí số 2 về giao thông; Tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 5 về Trường học; Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 15 về Y tế; Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm*). Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan chuyên môn 12 tiêu chí xã đánh giá đạt còn một số chỉ tiêu chưa đạt, cần tập trung rà soát, đánh giá lại, xác định chuẩn xác để tập trung thực hiện đảm bảo giữ vững 12 tiêu chí đạt được. Nguồn lực đề xuất đầu tư cho xã Bình An đạt chuẩn nông thôn mới cần nhiều hơn so với dự kiến phân bổ; việc lập danh mục đầu tư tuy đã chủ động nhưng do chưa đánh giá toàn diện, sát đúng với việc rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu đạt và chưa đạt nên danh mục đề xuất đầu tư đề xuất chưa trọng tâm và phù hợp để mục tiêu đạt chuẩn,....

2. Về quan điểm, Bình An là xã miền núi duy nhất của huyện, là địa phương có điểm xuất phát thấp, kinh tế chậm phát triển so với các địa phương khác trong huyện; đa số hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, xuống cấp, mật độ dân cư thấp, đời sống Nhân dân còn rất nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi so

với trước ... Vì vậy ngoài sự chủ động và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị tại địa phương thì việc hỗ trợ các nguồn lực cho xã Bình An về đích nông thôn mới là nhiệm vụ chung của huyện, vì vậy đòi hỏi phải có sự chung tay hỗ trợ từ các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị ngay từ đầu để góp phần đưa huyện Bình Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới.

3. Giải quyết các kiến nghị của xã Bình An

- Thống nhất đề xuất UBND huyện hỗ trợ cho xã Bình An duy tu sửa chữa 01 nhà văn hóa thôn từ nguồn vốn duy tu bảo dưỡng năm 2023; kiểm tra nếu được phép hỗ trợ 02 công trình duy tu sửa chữa cho 01 xã thì tiếp tục hỗ trợ cho Bình An thêm 01 công trình để lồng ghép hỗ trợ đầu tư, ưu tiên nguồn vốn tỉnh hỗ trợ cho dự án khác cần thiết hơn. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện hoàn chỉnh thủ tục đề hỗ trợ, tham mưu theo quy định.

- Về nội dung đề xuất giải quyết vướng mắc trong chỉ tiêu liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị: Thống nhất giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn: 1) Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ keo làm sản phẩm chủ lực gắn với bao tiêu sản phẩm đối với doanh nghiệp hiện nay huyện đang kêu gọi liên kết theo tiêu chuẩn FSC; 2) Cần tính đến phương án dự phòng hoặc chủ động thực hiện hỗ trợ cho xã Bình An liên kết chăn nuôi gia súc gia cầm theo tiêu chuẩn Vietgap tại các chủ trang trại đủ điều kiện; 3) Định hướng cây lúa là cây chủ lực có mã vùng.

Ngoài ra, UBND xã Bình An nghiên cứu nguồn vốn được tỉnh bố trí, xem xét quyết định ưu tiên bố trí vốn chương trình phát triển sản xuất; lồng ghép các chương trình mục tiêu đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững để cùng với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới để lồng ghép thực hiện đầu tư đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện nghiên cứu đề xuất mô hình sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế lâu dài tại địa phương Bình An.

- Đối với tiêu chí sử dụng nước sạch tập trung: Đây là tiêu chí khó, cần tính toán tổng thể giữa đầu tư và hiệu quả sau đầu tư. Trước mắt giao UBND xã Bình An khảo sát hiện trạng, đánh giá khả năng sửa chữa phục hồi, lấy ý kiến bằng phiếu gắn với định hướng cho nhân dân về đầu tư và sử dụng hệ thống nước sạch tập trung trong thời gian đến, khảo sát nguồn nước, nghiên cứu bổ sung kế hoạch đầu tư công của xã đối với hệ thống nước sạch tập trung khu trung tâm để khi có kinh phí hỗ trợ từ cấp trên sẽ thực hiện đầu tư.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tranh thủ sự định hướng của Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường để thực hiện ngay từ đầu đối với chỉ số này, không để bị động.

4. Nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong thời gian đến

4.1. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Bình An:

- Nhất quán quan điểm năm 2023 nếu được UBND tỉnh phân bổ kinh phí (ở mức 20 tỷ hoặc thấp hơn) thì xã phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ về đích nông thôn mới trong năm 2023 theo đúng Kết luận của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện, Kế hoạch của UBND huyện.

- Yêu cầu cả hệ thống chính trị của xã phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; trong đó chú trọng phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phát động các mô hình trong cán bộ đảng viên, chia sẻ khó khăn, xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp. Chủ động đề xuất các nguồn vốn để đề xuất UBND huyện, HĐND huyện, Huyện ủy ưu tiên hỗ trợ Bình An kết hợp với nguồn vốn tỉnh phân bổ để thực hiện xây dựng đạt xã nông thôn mới.

- Về tính toán đầu tư danh mục nông thôn mới, UBND xã đã chủ động rà soát, đề xuất danh mục. Tuy nhiên, qua rà soát và ý kiến tham gia tại cuộc họp đề nghị UBND xã Bình An tiếp thu tối đa ý kiến tham gia, góp ý tại cuộc họp, trong đó bám sát vào tiêu chí, các tiêu chí về nông thôn mới theo quy định để đề xuất danh mục gửi UBND huyện, các cơ quan phụ trách tiêu chí kiểm tra hiện trường, thống nhất danh mục để khi tỉnh phân khai kinh phí thì tham mưu trình HĐND huyện bổ sung kế hoạch đầu tư công và phân bổ kinh phí thực hiện ngay. Nội dung này hoàn thành và gửi UBND huyện **trước ngày 20/4/2023**.

Trong đó, lưu ý cần tính toán dự lượng danh mục đầu tư Nghĩa địa nhân dân (nếu UBND tỉnh không cho chủ trương kéo dài thời gian giải ngân); tính toán 01 danh mục đầu tư đạt được nhiều chỉ tiêu, tiêu chí gắn với 71 bố trí không gian hợp lý; danh mục đầu tư phù hợp với nguồn lực của giai đoạn 2021-2025, những danh mục khác cần đầu tư nhưng có thể giai đoạn này chưa có vốn thì chuyển qua giai đoạn 2026-2030; chủ động chuẩn bị mặt bằng đầu tư gắn với thực hiện song song công tác lập quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2030; cần khảo sát thiết kế lại các dự án giao thông theo hướng kết hợp với bố trí cây xanh, phù hợp với địa hình nhưng giảm chi phí đầu tư, quy mô phù hợp với nguồn vốn hiện có; chú trọng đến danh mục xây dựng trường mầm non bán trú;; tính toán lại danh mục đầu tư kênh mương theo hướng kết hợp với thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng loại III đến năm 2025...

- Giao UBND xã Bình An theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát tham mưu cho Đảng ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng thời kiện toàn Ban quản lý đảm bảo theo quy định, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, thành viên phụ trách tiêu chí...; phân công công chức phụ trách tham

mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đảm bảo cả hệ thống chính trị tại xã phải vào cuộc; đồng thời chủ động mời các đơn vị có liên quan để tập huấn, hướng dẫn làm hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ chứng minh các tiêu chí đảm bảo theo quy định, chất lượng; định kỳ trực báo, đánh giá, đôn đốc thực hiện...

- UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để xác định mục đích, yêu cầu, các nội dung cần thực hiện về đích nông thôn mới năm 2023 theo hướng kế hoạch thực hiện cao điểm năm 2023 để về đích nông thôn mới, trong đó cần chú trọng phát động phong trào nhà nhà thi đua, các cơ quan thi đua thực hiện các công việc cụ thể để phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ để góp phần thực hiện toàn diện đạt các tiêu chí về đích nông thôn mới.

- Về quy hoạch, không gian, vị trí đầu tư các dự án trong danh mục đề xuất, yêu cầu UBND xã phải rà soát, đảm bảo đồng bộ, thuận lợi trong quá trình thực hiện đầu tư, đảm bảo phát huy công năng, không gian phát triển trong tương lai; khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch song song với lập danh mục đề xuất đầu tư.

- Đối với các tiêu chí cụ thể, yêu cầu UBND xã Bình An chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trên tinh thần đối với những tiêu chí chưa đạt không đòi hỏi nhiều về kinh phí, tập trung chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xã hội hóa để người dân hưởng ứng thực hiện; đối với những tiêu chí cần nhu cầu nguồn vốn lớn, UBND các xã phải xác định theo thứ tự ưu tiên, rà soát kỹ quy mô đầu tư để đảm bảo thực hiện cơ bản các tiêu chí xã nông thôn mới trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn.

Chú trọng đến việc giải quyết hồ sơ trực tuyến bảo đảm tỷ lệ, xây dựng chính quyền thân thiện và phát huy vai trò của Bộ phận một cửa, Tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ giải quyết hồ sơ trực tuyến để bảo đảm tỷ lệ tối thiểu quy định (30%). Chủ động rà soát thực hiện xã hội hóa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số;.

4.2. Đề nghị cơ quan, đơn vị chức năng, nhiệm vụ phụ trách tiêu chí:

- Hướng dẫn, hỗ trợ tối đa cho xã Bình An triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới do ngành phụ trách, đề xuất nội dung, lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư đảm bảo thực hiện đạt các tiêu chí (*qua phòng tài chính kế hoạch huyện để tham mưu*).

- Tiếp tục hỗ trợ UBND xã Bình An thống nhất hoàn thành danh mục đầu tư, các nội dung thành phần đạt các tiêu chí;

- Phối hợp với xã tập trung hoàn thiện hồ sơ (rút kinh nghiệm tại xã Bình Châu và Bình Thuận), thủ tục trình UBND huyện thẩm tra đánh giá hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch.

4.3. Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện

- Liên hệ Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới gắn với việc đầu tư, hoàn thiện hồ sơ minh chứng, giải trình để đạt xã chuẩn nông thôn mới.

- Thường xuyên kiểm tra, làm đầu mối hỗ trợ xã Bình An về đánh giá các tiêu chí do các đơn vị, đơn vị phụ trách; tham mưu thực hiện kiểm tra thực tế tại địa phương 02 tháng 01 lần để kịp thời hỗ trợ cho địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc.

5. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan liên quan và UBND xã Bình An, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện nghiên cứu, tham mưu lồng ghép các nguồn vốn, hỗ trợ kinh phí để xã Bình An đạt mục tiêu nông thôn mới năm 2023.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở, các hội viên, đoàn viên và phát huy vai trò của nhân dân xã Bình An trong xây dựng xã nông thôn mới; hỗ trợ các hoạt động gắn với các mô hình của phong trào hội góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Bình An đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn các xã thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của Nhân dân trong quá trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- Phòng ban, đơn vị phụ trách tiêu chí xã nông thôn mới;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp;
- UBND các xã;
- VPH: CVP, PVP, CVXD, NN;
- Lưu: VT, XD.

Trịnh Quang Đạt

